

# บทโครงร่าง (Story Outline)

## ภาพยนตร์ เรื่อง “คิบบ โหด เกื่อน” (Hijack)

ผู้เขียน: สู้คืน ชาวหินฟ้า, dfilm school. โทร. 08-9644-1048

ความยาวเรื่อง: 40 นาที

วัน เดือน ปี: 29 สิงหาคม 2554

**แนวคิดของเรื่อง (theme) :** เงินที่ได้จากการพนัน มักมีชาตานซ่อนอยู่ ผู้ใดครอบครองมัน ผู้นั้นย่อมเดือดร้อน และถูกพิษแห่งความหื่นกระหาย โลก หลง มัวเมา เข้าครอบครอง คนดี กลายเป็น คนเลว คนถูกกลายเป็น คนผิด สัตว์ป่า กลายเป็น สัตว์นรก

**แนวภาพยนตร์ (genre) :** ฆาตกรรม แอ็คชั่น (crime-action)

**ประโยคหลัก (the premise):** อะไรเกิดขึ้น เมื่อ น้ำหวาน สาวหน้าใสชื้ออบริสุทธิ เป็นผู้อยู่เบื้องหลังแผนการปล้นเงิน และบงการสังหารทุกคนที่เกี่ยวข้อง

**เรื่องย่อ (synopsis):**

เอก ต้อม กานต์ เป็นนักแสดงโชคจากการพนัน ทั้งสามต่างเข้าไปเสี่ยงโชค ที่บ่อนใหญ่แห่งหนึ่ง ต้อมกับ กานต์ เล่นพนันจนหมดตัว ส่วนเอก โชคดี เล่นได้เงินหลายสิบล้านบาท พวกเขาเมื่อที่นี้ จึงชวนกันกลับบ้าน ระหว่างทาง เอก รู้จักกับ น้ำหวาน และเข้าตีสนิทด้วย

เมื่อถึงจุดหมาย ต่างก็แยกย้ายกันไป เอก ตัดสินใจซื้อรถยนต์คันหนึ่งไว้เป็นพาหนะ ขับเข้าไปพักที่โรงแรมแห่งหนึ่ง ตกตึก คนทั้งสาม รู้จักกับ น้ำหวาน โดยบังเอิญ ต่างฝ่ายต่างก็หวังในตัวน้ำหวาน น้ำหวานสืบรู้ว่า พวกนี้เป็นนักพนัน จึงคิดจะชิงเงิน จึงวางแผนให้พวกเขาฆ่ากันเอง เอก ถูกกำจัดเป็นรายแรก ต่อมา น้ำหวาน อาศัยความขัดแย้งระหว่าง ต้อม กับ กานต์ ยุให้พวกเขาฆ่ากันเอง จากนั้นเธอก็กำจัด ต้อม เป็นคนสุดท้าย และชิงทั้งรถและเงินหนีไป ก่อนที่รถตำรวจคันหนึ่งวิ่งไล่ตามไปติดๆ

เธอหนีไปได้ไม่ไกล รถชนกับ รถบรรทุกขยะ เธอตายอย่างน่าอนาถในที่เกิดเหตุ ท่ามกลางถนนที่รถปัดกวาด ลูกรถ ในที่เกิดเหตุ มีถุงเงินถุงหนึ่ง เหลืออยู่ มันถูกซุกซ่อนอยู่ในกระบะท้ายรถ โดยที่ตำรวจทั้งโรงพักไม่รู้ แต่มันหายไวก่อนที่พวกเขาจะมาถึง.

## โครงสร้างการดำเนินเรื่อง (plot structure)

### องก์ 1 เริ่มเรื่อง (เวลา 5 นาที)

ภาพเหตุการณ์ ภายในบริเวณ บ่อนพนัน สิ่งพนันต่างพากันสนุกและเพลิดเพลิน กับการเล่นพนัน ท่ามกลางเหล่าหญิงสาวที่มาให้บริการ ในบรรดาเหล่านั้นกานต์ มี เอก ต้อม กานต์ รวมอยู่ด้วย



## คิบ โทค เกื่อน

จากการสนทนากัน ภายในห้องพัก ทราบว่า เอก ค้อม กานต์ เป็นนักแสดงโศกจากการพนัน ทั้งสามต่างเข้าไปเลี้ยงโศก ที่บ่อนใหญ่แห่งนี้ โศกเข้าข้าง เอก เขาเล่นได้เงินเกือบสิบล้านบาท ส่วน ค้อม กับ กานต์ เล่นพนันจนหมดตัว จึงทำให้เห็นธาตุของคนทั้งสาม เอก เป็นคนค่อนข้างสุภาพ สุขุม ค้อม มีนิสัยเจ้าชู้ ส่วน กานต์ เป็นคนค่อนข้างร่าเริง พุดมาก แบบเอะอะโวยวาย

ระหว่างที่เล่นอยู่ในบ่อน เอก เพียงผู้เดียวที่มีโอกาสพบ พุดคุยกับ หวาน สาวเลี้ยงโศกอีกผู้หนึ่ง เอก เข้าตีสนิทด้วย โดยที่ ทั้งสองก็ไม่ว่าประวัติ และที่มาของกันและกัน เอก หลงเสน่ห์เธอเข้าแล้ว และเธอก็แสดงความพอใจ ในความหล่อของเขา

ไม่นาน สิ่งที่คนทั้งสามคิดเหมือนกันตอนนี้ คือ รู้สึกอึดอัดกับการอยู่ที่นี่ จึงตัดสินใจเดินทางกลับบ้าน ในวันรุ่งขึ้น โดย ค้อม กับ กานต์ อาศัยนั่งรถของ เอก กลับด้วยกัน

### หักเหลี่ยม 1...

ระหว่างหยุดพักที่บ่อนน้ำมันแห่งหนึ่ง ค้อม กับ กานต์ คิดเหมือนกัน คือ ต้องการเงินของ เอก ที่เล่นพนันมาได้ โดยที่ เอก ไม่รู้แผนทรยศของเพื่อน แม้แต่น้อย แต่ เขาก็ไม่ประมาท โดยการปรับแต่งภายในรถ ให้สามารถชุกซ่อนเงินที่เล่นมาได้ โดยที่ เพื่อนอีกสองคน ก็ไม่รู้เช่นกัน

### องค์ 2 ดำเนินเรื่อง (เวลา 30 นาที)

รถยนต์ พาพวกเขา เข้าไปพักที่โรงแรมแห่งหนึ่ง ย่านชานเมือง ห่างไกลผู้คน

ตกดึก เอก ส่งเงินให้ ค้อม กับ กานต์ ออกไปซื้อเหล้า และกับแกล้ม มาดื่มกินกัน บังเอิญไปพบ กลุ่มวัยรุ่น กำลังลวนลาม สาวงามผู้หนึ่ง จึงเข้าช่วยเหลือไว้ได้ทัน ทำให้ ทั้งค้อม และ กานต์ เกิดอารมณ์พิศวง สาวสวยผู้นี้ เธอชื่อ น้ำหวาน ทั้งสอง ต่างแย่งพากัน ชักชวนเธอเข้าไปพักในโรงแรม หวังร่วมหลับนอนกับสาวหน้าใสผู้นี้ ดูเหมือนว่า เธอก็ไม่แสดงอาการชดชื่นแต่อย่างใด

เมื่อ คนทั้งสาม เปิดประตู เข้าไปในห้องพัก ก่อนที่ ค้อม จะแนะนำ ให้เพื่อนรู้จักกับสาวสวยผู้นี้ เอก กลับเป็นฝ่ายทักทายเธอก่อน ท่ามกลางความพิศวงของเพื่อน จากนั้น เอก ก็เล่าความเป็นมาให้เพื่อนฟัง เพื่อคลายความสงสัย คนทั้งสี่ จึงหัวเราะเหมือนคนคุ้นเคยกัน

คืนนี้ ต่างฝ่ายก็เล่าเรื่องราว ความหวัง ของตัวเองให้อีกฝ่ายฟัง ตกกลางคืนนี้ ไม่มีใครได้ร่วมรสพิศวง จากสาวหน้าใสผู้นี้เลยสักคน น้ำหวาน ขอตัวนอนก่อน ทำให้ทุกคนรู้สึกง่วงตามไปด้วย หนุ่มทั้งสามคน จึงม่อหลับไปด้วยความง่วงและอ่อนเพลีย จากการเดินทางและฤทธิ์เหล้า เมื่อทุกคนหลับแล้ว น้ำหวาน แอบค้นกุญแจของพวกเขา พบถุงเงิน เป็นธนบัตรไทย มีมูลค่าหลายสิบล้านบาท ทำให้เธอคิดอะไรบางอย่าง ก่อนที่จะหลับเอาแรงในวันรุ่งขึ้น

รุ่งเช้า ทั้งสี่ ออกไปทานอาหารเช้าที่ทางโรงแรมจัดไว้ให้ จากนั้น ต่างก็แยกย้ายกันไปพักผ่อนตามอิริยาศัย



น้ำหวาน แอบไต่ยีน ค้อม กับ กานต์ วางแผนร่วมกันจะชิงเงินของ เอก และจะเริ่มในคืนนี้ ก่อนที่แผนการชิงเงินจะเริ่มเพียงสามนาที น้ำหวาน จึงแอบกระซิบบอกให้ เอก รู้ตัว แต่ก็สายเกินไป คนทั้งสาม ต่างยิงต่อสู้กันดุเดือด ช่วงหนึ่งของการต่อสู้ กานต์ พลัดท่า และกำลังจะถูกเออยิง เขาจึงเสี่ยงชีวิต ด้วยการกระโดดคว่าป็น เพื่อยิงสวนกลับ แต่เขาคิดผิด เพราะเอก ก็รอที่อยู่แล้ว แต่ยังไม่ทันไต่ยีน เอก ถูก “มือลึกลับ” ยิงเข้าที่จุดสำคัญ จนแน่นิ่งไป

ค้อม กับ กานต์ จึงคว่าเงิน และกุญแจรถของ เอก ตรงไปที่รถเพื่อจะขับหลบหนีไป พอที่ น้ำหวาน วิ่งกระหึ่มกระหอบตามออกมา ด้วยความตกใจ และขออาศัยไปด้วย โดยที่ ทั้งค้อม กับ กานต์ ไม่รู้เลยว่า ทั้งหมดเป็นแผนของ น้ำหวาน จะให้พวกเขาฆ่ากันเอง

ข่าวการยิงต่อสู้กัน ที่โรงแรม แพร่สะพัดไปทั่วทั้งโรงพัก

ระหว่างอยู่ในรถ ค้อม กับ กานต์ ไต่เถียงกัน ในส่วนแบ่งของเงิน น้ำหวาน แสร้งทำที่พูดหวานล้อมไม่ให้พวกเขาทะเลาะกัน แต่ไม่สำเร็จ กลับเป็นการเพิ่มแรงยั่วความแตกร้าวหนักขึ้น

## หักเหหลัก 2...

ค้อม หยุ่ครถ ณ ที่เปลี่ยวมืดแห่งหนึ่ง พวกเขาลงจากรถ ทะเลาะกันต่อ ค้อมรอที่อยู่แล้ว จึงใช้ปืนเล็งไปที่หน้าผากของ กานต์ กานต์ ก็ทำเช่นเดียวกัน น้ำหวาน เห็นแสงไฟรถยนต์วิ่งมาแต่ไกล พร้อมเสียงสัญญาณไซเรนของรถตำรวจ จึงลงจากรถ ขอร้องให้ทั้งสองหยุดยิง ขณะที่ กานต์ลิ่งเลอยู่ ค้อมเหนี่ยวไกปืนก่อน กานต์ถูกยิงล้มนอนจมกองเลือด รถตำรวจยิงไล่เข้ามา เมื่อเห็นว่า สถานการณ์เป็นอย่างนี้ จึงจอกสาวเจ้าเล่ห์ ก็ออกฤทธิ์ คว่าป็นที่เตรียมไว้ตั้งแต่แรก จ่อไปที่หัวของ ค้อม ทำให้ค้อมแปลกใจมาก

ภาพเหตุการณ์ คีนแรกพบ น้ำหวาน คือหญิงสาวผู้น่ารักน่าสงสาร แต่บัดนี้ มันกลับกันอย่างสิ้นเชิง

## (climax):

แผนการทุกอย่าง ถูกเปิดเผย ค้อม ย้อนภาพเหตุการณ์ช่วงที่ยิงต่อสู้กับเอก เขานึกขึ้นได้ว่า “มือลึกลับ” ที่ยิงเอก ที่แท้เป็นมือของ น้ำหวาน นั่นเอง แต่ทุกอย่างก็สายเกินไป น้ำหวาน ยิงค้อม นอนจมกองเลือด ก่อนที่จะคว่ากระเป่าเงินไว้แนบกับอก แล้วขับรถหนีไปกับความมืด

## องค์ 3 สรุปท้ายเรื่อง (เวลา 5 นาที)

รถตำรวจสายตรวจที่วิ่งตามมา เห็นรถยนต์คันหนึ่ง ขับออกไปอย่างเร่งรีบ คู่มือพิรุช จึงขับตามไปอย่างรวดเร็ว

น้ำหวาน เหยียบคีนเร่ง รถเข้าสู่ชุมชน เมื่อคีนใกล้สว่างแล้ว ถึงทางแยกพอดี เธอจึงชนกับรถบรรทุกขยะเต็มแรง รถที่น้ำหวานขับมา พลิกหลายสามตลบ เงินในกระเป่าปลิวว่อนทั่วท้องถนนรบักับแสงอาทิตย์ยามรุ่งอรุณ

เมื่อเหตุการณ์สงบลง ภาพศพของหญิงสาว นอนล้มตายคาพวงมาลัยรถ ร่างชุ่มโชกไปด้วยเลือด รถตำรวจที่วิ่งตามมา จึงหยุด และลงไปสำรวจดู พบถุงอีกใบหนึ่งซุกซ่อนอยู่ในกระบะท้าย เปิดดู เป็นธนบัตร

ไทยล้นน้มนมูลค่าหลายล้านบาท มันเป็นเงินจำนวนไม่น้อย ถึงกับทำให้ ตำรวจผู้นี้มีดวงตาดูกวาว เขาจึงเก็บเงินไปทั้งหมด ก่อนที่รถตำรวจหน่วยเสริม จะตามมาถึงที่เกิดเหตุ เพื่อทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชาต่อไป

ภาพนักข่าวหญิง รายงานสด เหตุการณ์อุบัติเหตุในครั้งนี้.

ในฉับแห่งหนึ่ง ภาพนายตำรวจนอกเครื่องแบบ (คนที่พบกระเป๋าเงิน) กำลังสนุกสนาน กับการดื่มแจกเงิน ให้บรรดาเหล่าสาวงามที่มานั่งบริการ พร้อมกับ ยกหูพูดเรื่องจ้างมือปืน ไปทำงานอย่างหนึ่งให้ ด้วยค่าจ้างจำนวนมหาศาล.

จบบริบูรณ์ (ความยาว 40 นาที)